



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

.....

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ทราบว่า

๑. จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จะดำเนินการขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองยกเลิกลง
๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้
 - ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อมาบรรจุแต่งตั้ง
 - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
 - ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ เป็นการขึ้นบัญชีตามผลคะแนนการสอบและตามคำรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ฉะนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้น จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือหากผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ขอสงวนสิทธิ์ในการออกคำสั่งยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรายนั้นในภายหลังได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิพนธ์ นาคเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑

ลำดับ ที่สอบ ได้	ชื่อ - สกุล	เลข ประจำ ตัวสอบ	คะแนนประเมิน				
			ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) ๑๐๐ คะแนน	ภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน	รวม คะแนน	คิดเป็น ร้อยละ
๑	นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงจันทร์	๐๐๑	๗๓	๗๓	๙๒	๒๓๘	๗๙.๓๓